



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ảnh: PV

Ngày 16-4, Ban TVTU ban hành Kế hoạch số 136-KH/TU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vàng của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, Ban TVTU yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp bài viết của Tổng Bí thư nhằm giáo dục truyền thống lịch sử về vàng của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua. Cụ thể, tuyên truyền nhấn

mạnh hoạt động Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối giải phóng dân tộc, khơi dậy, nhân lên sức mạnh của cả dân tộc, giành thắng lợi trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1945), thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1930-1945). Tuyên truyền quá trình vận động thành lập Đảng từ những năm 20 của thế kỷ XX cho đến sự kiện ngày 3-2-1930. Tuyên truyền quá trình phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tuyên truyền, giáo dục mối quan hệ Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tin tưởng. Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền non trẻ, vượt qua tình thế khó khăn "ngàn cân treo sợi tóc"; tích cực chuẩn bị mọi mặt, tiến hành

(Xem tiếp trang 3)

XUÂN THU

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 1-2-2024 của Ban TVTU về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024 và chương trình công tác năm, Ban TVTU ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân tỉnh Nam Định".

Theo đó, việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 được tổ chức trong tháng 4-2024. Các cấp ủy đảng chỉ đạo tổ chức đảng cơ sở đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2024 cho các tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị học tập, tọa đàm, sinh hoạt tập thể, hệ thống loa truyền thanh... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo việc tuyên truyền nội dung chuyên đề thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

(Xem tiếp trang 4)

LAM HỒNG

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 168-KH/BTCTW, ngày 4-4-2024 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024, Ban TVTU và ban hành Kế hoạch số 134-KH/TU về hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH Đảng bộ tỉnh, Ban TVTU về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống

chính trị; các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tác phẩm hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 tập trung phản ánh sự vận dụng sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

(Xem tiếp trang 4)

XUÂN THU

Xã Hợp Hưng đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu



Đổng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hợp Hưng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Sáng 20-4, xã Hợp Hưng (Vụ Bản) đã tổ chức lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023. Các đồng chí: Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hải Dũng, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vụ Bản qua các thời kỳ, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhân dân trong xã tới dự.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, năm 2016, xã Hợp Hưng được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010-2015; năm 2022 xã được UBND tỉnh công

nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Đảng ủy, UBND xã Hợp Hưng đã tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ xã xuống cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện toàn diện các nội dung về xây dựng NTM kiểu mẫu. Từ năm 2020, với sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và các nguồn hợp pháp khác, xã đã huy động đầu tư 30 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông; 100% tuyến đường thôn, xóm được cứng hoá bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp, có biển báo, gờ giảm tốc. Đầu tư xây dựng và mở rộng Trung tâm Mầm non Lập Vũ; nhà đa năng trường tiểu học; 4 phòng học Trường THCS...

(Xem tiếp trang 3)

Tin, ảnh: VĂN ĐAI

Hải Hậu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI)

Ngày 19-4, Huyện ủy Hải Hậu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đến dự.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn huyện Hải Hậu có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát

triển; nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng đất nước của các cấp, các ngành và toàn xã hội được nâng cao. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng, có bước phát triển mạnh mẽ. Các phong trào, hoạt động văn hoá ngày càng lan toả sâu rộng, phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

(Xem tiếp trang 4)

KHÁNH DŨNG

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), ngày 19-4, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 440/UBND-VP5 yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện các giải pháp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.

Công văn của UBND tỉnh nêu rõ: các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông

an toàn tới các tầng lớp nhân dân, trong đó tích cực vận động nhân dân và quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có quan thực hiện nghiêm các quy định về nồng độ cồn và chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, truyền thông rộng rãi thông điệp: "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện", giảm tốc độ hoặc dừng xe để quan sát

(Xem tiếp trang 4)

THÀNH TRUNG

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn

Quý I năm 2024, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng CSXH với dự nợ 4.481,2 tỷ đồng, tăng 99,8 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 99,85% tổng dự nợ cho vay. Trong đó, Hội Nông dân 1.701 tỷ đồng (chiếm 38%), tăng 50 tỷ đồng; Hội Phụ nữ 1.990,8 tỷ đồng (chiếm 44,4%), tăng 33,4 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 531,3 tỷ đồng (chiếm

11,8%), tăng 12 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên 258,1 tỷ đồng (chiếm 5,8%), tăng 4,4 tỷ đồng.

Chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,11% tổng dự nợ. Hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK và VV) tiếp tục ổn định, nề nếp, về cơ bản hồ sơ của tổ được sắp xếp, lưu giữ theo đúng quy định. Toàn tỉnh hiện có 2.825 tổ TK và VV.

(Xem tiếp trang 3)

ĐỨC TOÀN

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là Luật Khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực từ ngày 1-1-2024), ngành Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH), các địa phương triển khai các giải pháp cải tiến quy trình, thủ tục khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, không ngừng thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Lấy người bệnh làm trung tâm

Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định là bệnh viện chuyên khoa hạng II, quy mô 280 giường bệnh; có 13 khoa, phòng; 134 viên chức, người lao động, trong đó có 30 bác sĩ, với chức năng nhiệm vụ thực hiện Chương trình chống lao quốc gia trong toàn tỉnh, Chương trình quản lý điều trị Hen - COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) cùng với công tác khám, điều trị các bệnh về phổi. Đồng chí Dương Văn Toán, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết: Trong năm 2023, hoạt động phòng, chống lao tại tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả nhất định, phát hiện và đưa vào quản lý điều trị 1.351 bệnh nhân lao, tăng khoảng 10% so với năm 2022, giúp ngăn chặn sớm nguồn lây trong cộng đồng. Bệnh viện đã thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thay đổi quy trình KCB, thực hiện theo một chiều từ khâu tiếp đón cho đến khi bệnh nhân thanh toán; Bệnh viện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại như máy Gene - Xpert,

(Xem tiếp trang 2)



Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bài và ảnh: VIỆT THẮNG

TIN THẾ GIỚI

Thái Lan thúc đẩy quyền lực mềm để tạo thêm việc làm

Chính phủ Thái Lan sẽ khởi động dự án "Một gia đình Một quyền lực mềm" (OFOS) vào tháng 6 tới với mục tiêu tạo ra 20 triệu việc làm với

mức lương tối thiểu là 200 nghìn baht (5.400 USD)/năm.

Bà Paetongtarn Shinawatra, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Phát triển quyền lực mềm Thái Lan cho biết, dự án này sẽ cung cấp miễn phí cho người dân các khóa học nâng cao và tài liệu tạo kỹ năng. Mọi công dân có thể bắt đầu đăng ký vào đầu tháng 6 thông qua kênh trực tuyến trên ứng dụng di động, trang web

(Xem tiếp trang 4)

TIN TRONG NƯỚC

LAI CHÂU Phân đấu phát triển 3.000ha sấm vào năm 2030

Phát triển sấm Lai Châu thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, sản phẩm chủ lực của tỉnh, mang thương

hiệu sản phẩm quốc gia là một trong những nội dung chính của dự thảo Nghị quyết về phát triển sấm Lai Châu giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2035.

Theo dự thảo Nghị quyết về phát triển sấm Lai Châu được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 19 diễn ra

(Xem tiếp trang 3)

PV

Phát huy giá trị thương hiệu sản phẩm để phát triển thị trường

Để khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường trong nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt là việc không để song doanh nghiệp rất quan tâm bởi giá trị của thương hiệu là "quyền lợi mềm" mang lại nhiều giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, thể hiện tầm nhìn, nền tảng văn hóa của doanh nghiệp. Thời gian gần đây, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ về nhiệm vụ xây dựng và phát triển thương hiệu.

Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh mặc dù có quy mô vừa và nhỏ nhưng luôn quan tâm và nỗ lực xây dựng, phát triển thương hiệu. Trong đó Công ty TNHH Nam Dược, Cổ phần Dược phẩm Nam Hà là các đơn vị tiêu biểu trong khối doanh nghiệp sản xuất dược phẩm trên toàn quốc; Công ty Cổ phần Sông Hồng thuộc tập những doanh nghiệp may công nghiệp và sản xuất chăn, ga, gối, đệm hàng đầu Việt Nam... Cùng với đó, các đơn vị như Công ty TNHH một thành viên Minh Dương; Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam là những đơn vị xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thực phẩm chế biến sẵn... Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các giải thưởng quốc gia có uy tín: "Thương hiệu quốc gia Việt Nam", "Giải thưởng Chất lượng quốc gia". Qua đó, nhiều doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh như các Công ty: TNHH Nam Dược, Cổ phần Dược phẩm Nam Hà, Cổ phần May Nam Hà; TNHH Cơ khí Đình Mộc, TNHH Một thành viên Minh Dương, Cổ phần Dược phẩm PQA, Cổ phần Dược phẩm Minh Dân... liên tục được ghi danh tại các giải thưởng quốc gia đã góp phần quan trọng thiết lập vị thế mới cho doanh nghiệp ở thị trường nội địa và xuất khẩu. Đặc biệt, trong những năm gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và khủng hoảng kinh tế khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn nhưng các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thực phẩm như: TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam; TNHH Một thành viên Minh Dương đều có những bước phát triển ngoạn mục ở cả thị trường trong nước và thế giới. Trong đó, Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam đã phát triển nuôi trồng, khai thác, đánh bắt, chế biến và kinh doanh thương mại các loại ngao và nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Với dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại của châu Âu đạt tiêu chuẩn quốc tế, Công ty đã được tổ chức SGS cấp chứng chỉ FSSC 22000 (Hệ thống an toàn thực phẩm), chứng nhận Halal và sản phẩm Chất lượng vàng Thủy sản Việt Nam. Đến hết năm 2023, Công ty chế biến được trên 10 nghìn tấn sản phẩm và xuất khẩu hơn 80% sản lượng sang thị trường khối EU và các nước Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc. Ngoài việc chuẩn hóa vùng nuôi đạt chứng nhận ASC cho chuỗi giá trị ngao, Công ty tiếp tục xây dựng trại sản xuất ngao giống công nghệ cao và mô hình nuôi ngao trong các ao, đầm để đảm bảo nguồn cung ổn định, bền vững, chất lượng tốt, hạ giá thành, thúc đẩy ngành chế biến ngao phát triển với nhiều sản phẩm mới theo hướng giá trị gia tăng cho nhiều thị trường khác nhau.

Việc xây dựng thương hiệu không giới hạn ở những doanh nghiệp lớn, khối các

doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất trong làng nghề hay các hợp tác xã đều nỗ lực xây dựng củng cố, khẳng định thương hiệu trên thị trường. Năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 44 cơ sở tự công bố tiêu chuẩn chất lượng cho trên 82 sản phẩm các loại: rau, gạo, nông sản chế biến, sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm từ thịt, muối... Đồng thời hỗ trợ thêm 100 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chí chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Lũy kế đến hết năm 2023 toàn tỉnh có 431 sản phẩm OCOP (376 sản phẩm OCOP 3 sao, 54 sản phẩm OCOP 4 sao, 1 sản phẩm tiềm năng OCOP 5 sao). Đây là điểm khởi đầu quan trọng để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của mình. Trong đó, nhiều thương hiệu nông sản lớn của tỉnh không chỉ thành công với thị trường trong nước mà đã thâm nhập và có chỗ đứng tại các thị trường xuất khẩu như: Gạo sạch Toàn Xuân (Công ty TNHH Toàn Xuân); muối NADISALT (Công ty Cổ phần Muối và Thương mại Nam Định); tép moi (Công ty TNHH một thành viên Hải sản Hùng Vương); kẹo Siu châu (Công ty TNHH Kim Thành Hoa)... Năm 2023, trong bản đồ thương hiệu nông sản của tỉnh tiếp tục ghi danh các sản phẩm mang hàm lượng công nghệ cao như: hạt giống nẩy mầm siêu nhanh của Nông trại Cờ đỏ, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng); giấm mơ trà xanh truyền thống và nước cốt mơ ở làng Bách Cốc, xã Thành Lợi (Vụ Bản); muối hãm Pampa của Công ty Cổ phần chế biến và kinh doanh thực phẩm Đông Nam Á, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc); bột gia vị Hother ATP của Công ty Cổ phần Hother ATP (thành phố Nam Định); nấm tươi và các sản phẩm chế biến từ nấm...

Để đạt những kết quả quan trọng này, trong hành trình xây dựng thương hiệu, các ngành chức năng, các cấp chính quyền đã tích cực đồng hành, thực hiện đồng bộ các

giải pháp từ quy hoạch các vùng sản xuất, tạo điều kiện về quỹ đất để sử dụng đất đai, chính sách thuế, vốn vay, xúc tiến thương mại và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp. UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, tận dụng tốt cơ hội thu hút đầu tư mới; các ngành, các địa phương tập trung khai thác các chương trình hỗ trợ thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo tiêu chí riêng của ngành mình, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, phát triển thương hiệu. Trong đó, ngành Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xây dựng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nhân rộng mô hình chuyên công, xúc tiến thương mại và tham gia Giải thưởng Thương hiệu quốc gia. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc chỉ đạo, tổ chức triển khai áp dụng hàng loạt quy trình sản xuất an toàn, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là Chương trình mỗi xã một sản phẩm... Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế; hỗ trợ thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, ghi nhãn hàng hoá, công bố hợp chuẩn, hợp quy, đăng ký sử dụng mã số, mã vạch, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tạo lập và phát triển cho nhãn hiệu tập thể.

Xây dựng và phát triển thương hiệu đang là vấn đề quan trọng cốt lõi của mỗi sản phẩm. Thời gian tới, để tiếp tục tạo đà cho thương hiệu phát triển nhanh chóng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần chủ động nâng cao năng suất, chất lượng, đưa ra mức giá sản phẩm hợp lý và tạo được sự riêng biệt và giá trị nhận diện của sản phẩm thông qua 2 yếu tố cơ bản là mẫu mã bao bì và chiến lược phân phối hàng hóa. Trong quá trình đó, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rất cần sự đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp từ phía chính quyền, các ngành chức năng./



Đóng gói sản phẩm ngao nguyên vỏ tại Công ty TNHH Thủy sản Lenger Việt Nam (thành phố Nam Định).

Bài và ảnh: NGUYỄN HUƠNG

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh đã đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý, điều hành tiền tệ - ngân hàng của NHNN; kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành dựa trên nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung; đồng thời tích cực triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06) đem lại hiệu quả rõ rệt.

Tích cực số hóa ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng

Đến nay, NHNN Chi nhánh tỉnh đã triển khai số hóa một số thành phần hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành từ năm 2020 và thực hiện chính sách an phần mềm Một cửa điện tử cho phép số hóa hồ sơ và kết quả xử lý TTHC từ ngày 1-6-2023. Trong tháng 3-2024, Chi nhánh đã số hóa và cập nhật mẫu 23 hồ sơ giải quyết TTHC lên phần mềm Một cửa điện tử của NHNN. Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan thực hiện việc kết nối chuyên ngành với hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, phát triển và ứng dụng trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) và ứng dụng VNeID để cung cấp các dịch vụ định danh, xác thực điện tử trong thanh toán không dùng tiền mặt, mở tài khoản... NHNN Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán áp dụng các chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán đối với các khách hàng, trong đó ưu tiên khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội. Đến hết tháng 3-2024, số đối tượng được chỉ trả qua tài khoản là 33.352 người với số tiền chi trả trong tháng là 37,9 tỷ đồng.

Bám sát kế hoạch của ngành Ngân hàng và Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và NHNN, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đang phối hợp với Công an tỉnh triển khai mở rộng giải pháp xác thực khách hàng qua thẻ CCCD gắn chip và triển khai giải pháp xác thực khách hàng qua ứng dụng VNeID trong việc mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử. Bước đầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã và đang triển khai làm sạch, đồng bộ dữ liệu khách hàng; triển khai ứng dụng xác thực khách hàng qua thẻ CCCD

gắn chip và ứng dụng VNeID trong việc mở và sử dụng các dịch vụ ngân hàng; triển khai mô hình điểm "Thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường trung học, trung tâm, cơ sở giáo dục; các bệnh viện, trung tâm, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; đã triển khai thành công dịch vụ thanh toán tiền học phí qua ngân hàng tại 354 trường học trên địa bàn, trong tháng 3-2024, các ngân hàng đã thu hộ 83.824 món với số tiền 52,6 tỷ đồng. Đối với dịch vụ thanh toán tiền viện phí, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh

đơn vị đã ứng dụng CSDLQG về dân cư trong công tác thẩm định, đánh giá khách hàng để cho vay dựa trên thông tin của công dân trên app VNeID, trang web dichvucong.gov.vn, kết quả quét mã QR trên CCCD...

Việc triển khai Đề án 06 của ngành Ngân hàng tỉnh trên địa bàn cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 của ngành Ngân hàng được thực hiện theo kế hoạch của NHNN Việt Nam, Hội sở các TCTD nên việc xác định nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể trên địa bàn còn gặp khó khăn. Chi phí làm sạch dữ liệu không hề nhỏ đối với toàn bộ khách hàng. Các giao dịch



Giải ngân vốn tín dụng chính sách tại điểm giao dịch xã Liên Minh (Vụ Bản).

tỉnh Nam Định đã ký kết phối hợp thu tại 11 bệnh viện, cơ sở y tế; trong tháng, các ngân hàng đã thu hộ 1.537 món với số tiền 5,8 tỷ đồng.

Cùng với đó, NHNN Chi nhánh tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai Mô hình điểm 20 "cho vay tín chấp công dân hộ nghèo, người có công", đồng thời có văn bản đề nghị Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) triển khai các giải pháp làm "sạch" thông tin thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, người có công để làm cơ sở triển khai cho vay đối với các đối tượng này. Nhằm tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động "tín dụng đen", NHNN Chi nhánh tỉnh cũng tích cực chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) đẩy mạnh giải ngân trực tuyến, ứng dụng CSDLQG về dân cư trong công tác thẩm định, đánh giá khách hàng để cho vay. Đến nay, đã có 15/25 TCTD thực hiện cho vay trực tuyến qua ứng dụng của các ngân hàng với 5.900 khách hàng, dư nợ 1.892 tỷ đồng, chiếm 1,8% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn; 16/25

tương tác với thiết bị đọc CCCD gắn chip có thời gian phản hồi còn chậm, phí giao dịch cao ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Việc làm "sạch" dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán, áp dụng các giải pháp ứng dụng thẻ CCCD gắn chip, VNeID trong xác thực khách hàng chưa thực hiện được trên toàn bộ các khách hàng do có nhiều người không đến thực hiện tại quầy hoặc đã thay đổi thông tin liên lạc; hoặc ngân hàng đã thông báo nhưng khách hàng không đến cập nhật thông tin. Việc triển khai thanh toán học phí, viện phí qua ngân hàng còn chậm do nhiều trường học, bệnh viện chưa có hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và dữ liệu tập trung, chuẩn hóa, khó kết nối để thanh toán điện tử. Bên cạnh đó, nhiều bệnh viện, trường học chưa sẵn sàng áp dụng thanh toán học phí, viện phí không dùng tiền mặt vì lo ngại về các thủ tục, quy định của pháp luật, phí dịch vụ ngân hàng. Đối với việc triển khai thực hiện Mô hình điểm 20, Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại

(Xem tiếp trang 4)
Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế

(Tiếp theo trang 1)
máy CT-Scanner, Khí máu, nuôi cấy vi khuẩn lao và tạp khuẩn, PCR...; lắp đặt hệ thống camera để giám sát công tác KCB; thiết lập hệ thống biển báo, sơ đồ khám bệnh để quan sát giúp người bệnh dễ tìm khi đến bệnh viện. Năm 2023, Bệnh viện đã tiếp nhận 35 nghìn lượt người bệnh đến khám, cấp thuốc điều trị ngoại trú cho hơn 2.500 bệnh nhân, điều trị nội trú cho hơn 6.000 bệnh nhân.

Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Vụ Bản có 16 khoa, phòng, 18 trạm y tế xã, thị trấn và 217 cán bộ, nhân viên y tế tuyến huyện, tuyến xã. Trong công tác KCB, Trung tâm đã thực hiện điều trị bệnh cấp tính và bệnh mãn tính; đặc biệt là Trung tâm đã thực hiện tốt các kỹ thuật mổ phôi và mổ cấp cứu; đồng thời thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến trong khám và điều trị bệnh như: Chạy thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, nội soi đại tràng chẩn đoán và cắt Polyp đại tràng qua nội soi. Đồng chí Phạm Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc TTYT huyện Vụ Bản chia sẻ: Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh khi đi KCB, TTYT huyện đẩy mạnh các cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới quy trình trong công tác KCB. Thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Y tế về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, TTYT huyện triển khai thiết lập đường dây nóng, duy trì "hòm thư góp ý" nhằm tăng cường tiếp nhận, xử lý các ý kiến phản ánh của người bệnh về chất lượng dịch vụ KCB, làm cơ sở chấn chỉnh để làm việc, tác phong và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên Trung tâm. Năm 2023, TTYT huyện đã khám bệnh cho 61.697 lượt người, điều trị nội trú cho 7.059 lượt bệnh nhân. Hiện nay, mỗi ngày TTYT huyện đón tiếp KCB cho 350-400 bệnh nhân.

Toàn tỉnh có 10 TTYT huyện, thành phố; trong đó 9 TTYT huyện, thành phố có 3 chức năng (dự phòng, KCB, dân số), 1 TTYT có 2 chức năng (dự phòng, dân số), 1 bệnh viện đa khoa huyện, 226 trạm y tế cấp xã. Có 10 đơn

vị KCB tuyến tỉnh; tổng số cán bộ y tế công lập 3.617 người (tuyến tỉnh và tuyến huyện 2.519 người; tuyến xã 1.098 người); trong đó có 1.198 bác sĩ (tuyến tỉnh và tuyến huyện có 1.030 bác sĩ; tuyến xã có 168 bác sĩ). Đối với cán bộ y tế được tăng cường, trung bình toàn tỉnh có 8,57 bác sĩ/1 vạn dân, có 31 giường bệnh/1 vạn dân. Cơ sở vật chất ngành Y tế từng bước được đầu tư nâng cấp với trang bị thiết bị y tế hiện đại; thực hiện tốt việc tiếp nhận, chuyển giao các kỹ thuật mới, chuyển sâu giữa các tuyến y tế từ Trung ương đến tỉnh, huyện góp phần nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân. Tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều dự án tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng nhân lực y tế như: Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phụ sản tỉnh, Bệnh viện Nhi tỉnh, TTYT các huyện (Xuân Trường, Giao Thủy, Ý Yên); Dự án giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế tỉnh Nam Định tại tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Hiện nay, tại các cơ sở KCB, ngành Y tế đẩy mạnh việc thực hiện các cách TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ sức khỏe điện tử, kê đơn thuốc điện tử và sử dụng hệ thống phần mềm KCB (HIS), tiện ích VNeID tích hợp hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng Căn cước công dân gắn chip thay thế BHYT khi đi KCB. Đã thực hiện liên thông dữ liệu của các cơ sở KCB trên toàn tỉnh và kết nối liên thông dữ liệu của 226 trạm y tế với hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử. Quản lý tốt việc KCB có BHYT, thực hiện minh bạch, công khai, không để xảy ra tình trạng

trực lợi quỹ BHYT, lạm dụng kỹ thuật và thuốc chữa bệnh. Triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát việc thực hiện các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, chống lạm dụng thuốc, kỹ thuật, xét nghiệm, sử dụng kỹ thuật của các trang thiết bị xã hội hóa trong quá trình KCB; đảm bảo quyền lợi của người bệnh và cân đối quỹ BHYT toàn tỉnh. 100% các đơn vị KCB trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Việc đổi mới hoạt động tại các bệnh viện, cơ sở y tế đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Tăng cường nguồn lực chăm sóc sức khỏe nhân dân

Toàn tỉnh hiện có 1.746.728 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ trên 93% tổng số dân (tăng 9% so với năm 2017). Số người tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng đều tăng qua các năm nên số lượt người KCB BHYT tại các cơ sở y tế cũng tăng. Năm 2023 có 3.038.844 lượt người KCB bằng BHYT; tổng kinh phí KCB BHYT là 1.279 tỷ đồng, chiếm 98,8% tổng kinh phí dự toán giao.

Đồng chí Trần Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Chính sách BHYT được xác định là trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Thực hiện Luật BHYT và Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25-10-2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25-10-

2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động y tế và cơ sở trong tình hình mới, Sở Y tế đã phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng KCB của người có thẻ BHYT.

Ngành Y tế chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở; tham mưu UBND tỉnh ký kết hợp tác phát triển toàn diện ngành Y tế với Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn 2023-2028. Phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai tổ chức khóa đào tạo "Cập nhật chẩn đoán, điều trị người bệnh hồi sức cấp cứu" cho 50 bác sĩ công tác tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở; tổ chức 11 lớp đào tạo về hồi sức cấp cứu thông thường cho 1.300 cán bộ, nhân viên y tế; cử 5 người đi đào tạo trình độ CKII, 21 người đi đào tạo trình độ CKI, 8 người đi đào tạo trình độ thạc sĩ, 12 người đi đào tạo trình độ đại học. Ngoài ra, TTYT, Phòng y tế các huyện, thành phố cử 250-300 lượt cán bộ chuyên môn xuống các trạm y tế xã, phường, thị trấn chuyển giao kỹ thuật làm sàng giúp các trạm y tế thực hiện công tác KCB theo quy định. Chất lượng chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ tại tuyến cơ sở ngày càng được nâng lên; các trạm y tế cấp xã đã thực hiện được tới thiếu 60% danh mục kỹ thuật quy định; 100% trạm y tế xã, thị trấn có nữ hộ sinh trình độ trung cấp trở lên, đảm nhận công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mạng lưới y học cổ truyền tại trạm y tế được củng cố; KCB bằng phương pháp Đông y không sử dụng thuốc đạt trên 20% tổng số ca. Đến nay, có 98,7% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Đến nay, đã có 8 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 9 TTYT huyện, thành phố (khối KCB) được UBND tỉnh giao triển khai phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính mức độ tự bảo đảm chi thường xuyên. Một số đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính đã nâng động thực hiện công tác xã hội hóa, đổi mới phương thức huy động vốn để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, tạo điều kiện mở rộng các hoạt động dịch vụ KCB. Để khắc phục khó khăn về nguồn vốn đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ công tác KCB, một số bệnh viện đã thực hiện mô hình hợp tác theo phương thức bên liên kết đặt máy móc, trang thiết bị hiện đại tại bệnh viện, cơ sở y tế để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng KCB cho người bệnh nói chung, người bệnh có BHYT nói riêng.

Năm 2024 và những năm tiếp theo, ngành Y tế tập trung phát triển nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu đạt: 9 bác sĩ/1 vạn dân; trạm y tế xã có bác sĩ làm việc đạt từ 82% trở lên; xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (chuẩn mới) đạt 99% trở lên; dân số tham gia BHYT đạt trên 93,55%. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, sử dụng thiết bị y tế công nghệ cao, công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và KCB nâng cao chất lượng điều trị. Từng bước nâng cao mức ứng dụng công nghệ thông tin theo tiêu chí Bệnh viện thông minh; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ KCB tại các tuyến, trong đó tuyến tỉnh triển khai một số kỹ thuật như xạ trị, nội soi, kết hợp xạ trị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và mở rộng thực hiện Đề án bệnh viện phi lợi nhuận hoạt động kỹ thuật tại tuyến y tế cơ sở; chỉ đạo nâng cao chất lượng bệnh viện, phấn đấu tất cả cơ sở KCB đều tăng điểm chất lượng theo tiêu chí của Bộ Y tế./

Hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Ý Yên

Thời gian qua, phong trào "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Ý Yên được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, phát huy hiệu quả thiết thực trong việc tập hợp, vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đông chí Trương Thị Tuyết, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Ý Yên cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", Ban Dân vận Huyện ủy Ý Yên đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/HU về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"; hàng năm ban hành các văn bản về xây dựng mô hình "Dân vận khéo" và kế hoạch phát động phong trào thi đua. Ban Dân vận Huyện ủy, khối Dân vận các xã, thị trấn trong huyện phối hợp với UBND cùng cấp thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tạo điều kiện về nguồn lực để triển khai xây dựng, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tổ chức đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" và nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện. Từ năm 2022 đến nay, huyện Ý Yên đã xây dựng được gần 300 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị; văn hóa - xã hội; kinh tế; an ninh, quốc phòng. Các mô hình "Dân vận khéo" tập trung vào việc khéo vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh; giải phóng mặt bằng các dự án; xây dựng, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa; huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; xây dựng các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, hội quần chúng trong sạch, vững mạnh; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, tai tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư... Nhiều mô hình "Dân vận khéo" đã để lại dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ở các địa phương trong huyện.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân trong sản xuất, kinh doanh, huy động được nhiều nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Các phong trào thi đua: "Sân xuất, kinh doanh giỏi"; "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật"; "Chuyển dịch cơ cấu kinh tế"; "Giúp nhau phát triển kinh tế"; "Giúp nhau giảm nghèo bền vững"... được vận động, đẩy mạnh thực hiện ở khắp các cơ sở đã thu được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, lao động giỏi, sáng tạo, ứng

dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... được đẩy mạnh thực hiện ở các địa phương, thu được nhiều kết quả quan trọng, tiêu biểu như: Mô hình nuôi trạch sụn của hộ anh Tô Văn Mạnh, xã Yên Phương cho thu nhập 800 triệu đồng/năm; hộ ông Hoàng Văn Hùng, xã Yên Khang với mô hình chăn nuôi thỏ cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; hộ ông Vũ Đình Tuấn, xã Yên Phúc với mô hình nuôi cá lồng trên sông Đào hàng năm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ việc làm ổn định cho 4 lao động; hộ ông Lê Tiến Cảnh, xã Yên Thọ với mô hình trang trại chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP và kinh doanh thức ăn chăn nuôi hàng năm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng. Mô hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ các làng nghề truyền thống cũng được vận động đưa về các địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân. Điển hình như nghề chạm khắc gỗ La Xuyên, xã Yên Ninh đã được đưa về thị trấn Lâm, Yên Hồng, Yên Dương, Yên Bình...; sơn mài nửa chắp Cát Đăng, xã Yên Tiến được đưa về thị trấn Lâm, Yên Hồng, Yên Khang, Yên Bình, Yên Hồng, Yên Bằng...; nghề thêu ren đã phát triển ở nhiều địa phương như Yên Trung, Yên Bằng, Yên Lương, thị trấn Lâm, Yên Phú, Yên Thọ...; may mặc những năm trước mới phát triển ở Yên Trị, Yên Đồng, Yên Hồng, nay đã phát triển ra khá nhiều xã trong huyện như Yên Trung, Yên Nghĩa, Yên Thọ, Yên Bình, Yên Phú, Yên Phương, Yên Tân, Yên Bằng, Yên Quang... Các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi được nhân ra khắp các xã, thị trấn đã góp phần giải quyết việc

làm cho lao động nông nhân, hàng năm tạo việc làm mới cho 3.000 đến 3.500 lao động của huyện góp phần tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Các mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đã phát huy hiệu quả rõ nét. Tiêu biểu như mô hình trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường giao thông thôn xóm của Hội Phụ nữ xã Yên Hưng; mô hình "Tôn tạo, tu sửa nhà lung niêm đồng chí Tổng Văn Trần" của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện; mô hình vận động nhân dân đóng góp lực ao cá Đàng Hồ, mở rộng đường giao thông, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp chung tay xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại Chi bộ Ninh Xá Thượng, xã Yên Ninh; mô hình vận động nhân dân, các doanh nghiệp ủng hộ hỗ trợ hội hòa làm các công trình đường giao thông của các thôn La Ngạn 1, La Ngạn 2 của Ủy ban MTTQ xã Yên Đồng; mô hình xây dựng nhà văn hóa mới và nâng cấp, chỉnh trang các hạng mục khu trung tâm văn hóa trước Quán thể khu di tích lịch sử đình chùa Đô Quan của Chi bộ thôn Đô Quan, xã Yên Khang... Ngoài ra, thực hiện phong trào "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động để tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Nhân dân tự nguyện góp hàng nghìn m² đất, hàng trăm nghìn ngày công lao động xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, làm kênh mương.

Phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở Ý Yên đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, phát huy nội lực, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị để ra. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay tốc độ phát triển giá trị sản xuất của các ngành kinh tế hàng năm của huyện đạt trên 10%. Cơ cấu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm 83,79%; cơ cấu ngành nông nghiệp giảm còn 16,21%; đến nay toàn huyện có 29/31 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 203/272 thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững./

Bài và ảnh: VĂN TRỌNG



Sản xuất sản phẩm sơn mài nửa chắp xuất khẩu ở làng nghề xã Yên Tiến.

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Tiếp theo trang 1)

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đường lối kháng chiến "toàn dân", "toàn diện", "trường kỳ", "dựa vào sức mình là chính". Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo tiến hành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước (1975-1976), khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước. Đảng lãnh đạo tiến hành công cuộc đổi mới (từ 1986 đến nay).

Nghiên cứu thông điệp bài viết của Tổng Bí thư nhằm thấu hiểu sâu sắc hơn đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đường lối cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử, gắn với các nhiệm vụ đại hội của Đảng. Lý luận đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đặc biệt là lý luận và thực tiễn qua gần 40 năm thực hiện đổi mới toàn diện đất nước. Lý luận phương thức lãnh đạo, cầm quyền

của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030. Quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đã đúc kết được, đặc biệt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Tập trung thực hiện thật tốt những nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Nước ta sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Ban TVTU yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch./

Xã Hợp Hưng đón Bằng công nhận...

(Tiếp theo trang 1)

Đến nay, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I, trường kiểm định chất lượng mức độ 3; trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát, 100% nhà ở của người dân đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 83,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội còn 0,97%, hộ cận nghèo còn 2,83%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,3%. Xã đã xây dựng cổng thông tin điện tử, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và đạt chuẩn mức độ 4. 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải không nguy hại trên địa bàn được thu gom xử lý theo quy định. 100% hộ dân trong xã được sử dụng nước sạch theo chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung. An ninh, trật tự xã hội, lĩnh vực quốc phòng, an ninh được duy trì và giữ vững... Xã có 3/11 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, thôn Nội Chế đạt chuẩn thôn NTM thông minh. Với những thành tích đạt được, năm 2023, xã Hợp Hưng đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về giáo dục.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hợp

Hưng tiếp tục tập trung duy trì, giữ vững và chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu. Trong đó tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, chính quyền xã hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan NTM kiểu mẫu. Tiếp tục huy động các nguồn lực để hoàn thiện các công trình phúc lợi. Xây dựng các mô hình sản xuất, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề. Phối hợp với cơ quan năng để thực hiện quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp xã nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

Nhân dịp này, xã Hợp Hưng tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng Trung tâm Mầm non Lập Vũ phục vụ việc học tập của con em nhân dân 5 thôn trong xã với tổng giá trị đầu tư hơn 9 tỷ 890 triệu đồng, trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ 5 tỷ đồng./

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn

(Tiếp theo trang 1)

Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tổ viên thực hành tiết kiệm để tạo lập vốn tự có, tạo nguồn hỗ trợ cho việc trả nợ, trả lãi với 99.736 tổ viên tham gia, chiếm 97,8% số tổ viên. Đến hết quý I năm 2024, số dư tiền gửi đạt 214,6 tỷ đồng. Trong đó, Hội Nông dân đạt 79,3 tỷ đồng; Hội Phụ nữ đạt 97,7 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh đạt 24,3 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên đạt 13,3 tỷ đồng.

Để tiếp tục duy trì ổn định, hiệu quả hoạt

động của các tổ TK và VV, trong quý I-2024, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác tổ chức tập huấn cho 23 cán bộ hội, đoàn thể cấp xã, 191 trưởng thôn, 1.796 cán bộ Ban quản lý tổ TK và VV. Bên cạnh đó, tập huấn, phổ biến các văn bản, chính sách, nghiệp vụ mới, củng cố chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời những tồn tại, sai sót cho cán bộ các hội, đoàn thể cấp xã, tổ trưởng tổ TK và VV tại buổi giao ban và thông giao dịch xã./

TIN TRONG NƯỚC

(Tiếp theo trang 1)

ngày 19-4-2024, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, diện tích trồng sâm Lai Châu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 3.000ha, tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sin Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên và một số vùng có khả năng thích ứng. 100% diện tích trồng sâm Lai Châu được cấp mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý.

Theo nghị quyết, phấn đấu sản lượng khai thác sâm Lai Châu năm 2030 đạt khoảng 30 tấn/năm (diện tích khai thác khoảng 100 ha/năm), đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, đạt tiêu chuẩn GACP-WHO hoặc tương đương. Đến năm 2035, đưa sâm Lai Châu cùng với sâm Việt Nam trở thành ngành hàng mang thương hiệu quốc gia, có giá trị xuất khẩu cao, tiến tới mang thương hiệu quốc tế, tạo nguồn thu quan trọng cho tỉnh...

BẮC NINH

Thí điểm mô hình

"Nhà xe học sinh an toàn giao thông"

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, từ ngày 28-2-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH về xây dựng mô hình "Nhà xe học sinh, sinh viên ATGT"; trong đó, lựa chọn, xây dựng mô hình thí điểm tại Trường THPT Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh. Đây là mô hình đầu tiên trong cả nước và được kỳ vọng góp phần nâng cao văn hóa, ý thức tham gia giao thông của học sinh trên toàn tỉnh.

Cụ thể, các nhà xe được sơn, sơn kẻ, phân chia khu vực để xe theo khối, lắp đảm bảo gọn gàng, khoa học; trang bị hệ thống camera giám sát, bình chữa cháy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy, hệ thống loa và tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT trong giờ học sinh gửi xe, lấy xe; treo pa nô, áp phích, biển bảng tuyên truyền về trật tự ATGT... Đặc biệt, trên mỗi xe được dán logo ghi thông tin họ tên học sinh, trường, lớp nhằm phục vụ công tác quản lý, kiểm soát các phương tiện.

Thực tế, sau hơn một tháng triển khai thí điểm, ý thức, nề nếp tham gia giao thông của học sinh có sự chuyển biến mạnh mẽ. Việc chấp hành pháp luật về giao thông từ nhà đến trường và từ trường về nhà của các em có nhiều tiến bộ./

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trực Ninh có hơn 10 nghìn hội viên. Những năm qua, Hội CCB huyện luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp đỡ, động viên hội viên phát triển kinh tế, hình thành nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đông chí Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Trực Ninh cho biết: "Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trên mặt trận kinh tế, những năm qua, các thế hệ CCB trong huyện luôn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tuy cách nghĩ, cách làm khác nhau, song mỗi hội viên CCB đều năng động, sáng tạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, nâng cao đời sống". Hội đã phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ thức, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới hội viên để áp dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các mô hình. Năm 2020, Hội CCB huyện đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) CCB cựu quân nhân sản xuất, kinh doanh giỏi. Từ 37 thành viên khi mới thành lập, đến nay CLB đã tăng lên 58 thành viên đang làm chủ 10 công ty, doanh nghiệp tổng hợp, 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn lại là hộ phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, mô hình VAC, làm nghề truyền thống, hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp, tín dụng. Các thành viên tạo việc làm ổn định cho gần 400 lao động thường xuyên và gần 1.000 lao động thời vụ. Thông qua CLB, các thành viên được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp nhau làm giàu chính đáng;

Cựu chiến binh Trực Ninh năng động phát triển kinh tế

giải quyết việc làm cho người lao động; tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. CCB Hoàng Văn Minh, Chủ nhiệm CLB cho biết: "Là những người lính được rèn luyện trong quân ngũ, các thành viên luôn nhắc nhở nhau chấp hành quy chế hoạt động của CLB, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh. Trong cuộc sống, với tinh thần đồng chí, đồng đội, các thành viên luôn đoàn kết, quan tâm và chia sẻ khó khăn tạo sự gắn kết trong CLB, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về giống cây trồng, vật nuôi, vốn, kinh nghiệm để phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống". Nhiều thành viên CLB tiêu biểu trong phát triển kinh tế như: CCB Ngô Quốc Hùng, Phạm Văn Ngà (xã Trực Đạo), Nguyễn Mậu Trực (thị trấn Cổ Lễ), Vũ Như Quang (xã Phương Định), Trần Mạnh Đắc (xã Trực Hưng)... Sau gần 5 năm tham gia trong quân ngũ, năm 1984, ông Ngô Quốc Hùng, xã Trực Đạo trở về đời thường và bắt tay vào phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương. Với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, năm 2002 ông thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huy Hùng. Năm 2008, ông tiếp tục thành lập cơ sở may Hùng Hòa. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, ông luôn

đặt chữ "tâm" và chữ "tín" lên hàng đầu. Trong kinh doanh xăng dầu, Doanh nghiệp tư nhân Huy Hùng luôn chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ, chủ động nguồn hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân. Đối với cơ sở may Hùng Hòa, khi mới thành lập chỉ có hơn 10 lao động, đến nay đã thu hút, tạo việc làm ổn định cho 55 lao động trên địa bàn huyện, trong đó có hơn 40 người là vợ, con, em CCB, cựu quân nhân và người khuyết tật với thu nhập bình quân của mỗi lao động đạt từ 6-7 triệu đồng/người/tháng. Cơ sở may Hùng Hòa chuyên gia công các mặt hàng quần áo cho

một số doanh nghiệp trên địa bàn, bình quân mỗi tháng cơ sở may gia công từ 80-90 nghìn sản phẩm cho các doanh nghiệp. Với vai trò chủ doanh nghiệp, ông Ngô Quốc Hùng luôn tìm hiểu thị trường, tìm kiếm các đối tác để ký hợp đồng sản xuất, cung cấp sản phẩm để người lao động có việc làm thường xuyên và nâng cao thu nhập. Các lao động ở đây đều phấn khởi khi có việc làm thường xuyên và bày tỏ nguyện vọng gắn bó lâu dài với cơ sở. Chị Vũ Thị Thủy, ở xã Trực Đạo cho biết: "Tôi làm việc ở cơ sở may Hùng Hòa đã hơn 10 năm. Công việc cơ bản đều, môi trường làm việc thuận lợi, không quá áp lực

về mặt thời gian, vừa chăm lo được việc gia đình, vừa đảm bảo được công việc".

Đến thăm gia đình CCB Phạm Văn Ngà, xã Trực Đạo, chúng tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp của những cây cảnh, cây bonsai tại khu vườn của ông. Nhờ phát triển cây cảnh, gia đình ông Ngà đã trở thành hộ khá giả trong xã, trung bình mỗi năm thu nhập 400-500 triệu đồng. Không chỉ là một người đam mê cây cảnh nổi tiếng của xã, ông Ngà còn là một hội viên CCB tiêu biểu, luôn tận tình, giúp đỡ cho nhiều hội viên khác cùng phát triển nghề cây cảnh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Cũng là người lính Cựu Chiến binh Hùng, ông Ngà, ông Nguyễn Xuân Chánh ở thị trấn Cổ Lễ luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát triển kinh tế cho gia đình và nhiều lao động địa phương. Cơ sở của ông Chánh hoạt động trên lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ, phục chế nhà cổ, tạo việc làm ổn định cho gần 50 lao động.

Không chỉ tiên phong trên mặt trận kinh tế, các CCB trong huyện Trực Ninh luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác Hội; nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hỗ trợ, động viên hội viên CCB vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau làm giàu chính đáng. Bên cạnh đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, Hội CCB huyện luôn quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần của hội viên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan chức năng đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, quyền lợi của hội viên, thu hút thêm nhiều CCB tham gia vào tổ chức Hội, góp phần xây dựng Hội ngày càng vững mạnh./

Bài và ảnh: THANH HOA



Cựu chiến binh Phạm Văn Ngà, xã Trực Đạo phát triển kinh tế gia đình từ nghề trồng hoa, cây cảnh.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh



Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long phát biểu tại buổi giám sát.

Ngày 19-4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tổ chức giám sát chuyên đề tại Công an tỉnh về “Công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh Nam Định từ năm 2021 đến hết năm 2023”. Tham gia Đoàn giám sát có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Làm việc với Đoàn giám sát có lãnh đạo Công an tỉnh; đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh hiện có 12.234 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, có 2.097 cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ; có 579.332 hộ gia đình, trong đó 14.980 nhà để ô tô kết hợp sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có 10 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có 24 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó 20 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động; trên 10 làng nghề lớn với các ngành nghề và sản phẩm truyền thống như nghề chạm khắc gỗ, sơn mài, đúc đồng, mây tre đan... Từ năm 2021 đến hết năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy (không xảy ra vụ nổ), không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 8,6 tỷ đồng. Công tác PCCC luôn được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ bằng nhiều biện pháp, đạt được những kết quả nhất định.

tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và huấn luyện PCCC được tăng cường. Công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC được chú trọng. Công tác xây dựng lực lượng, trang bị và quản lý phương tiện, thiết bị PCCC được đặc biệt quan tâm. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về PCCC của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ doanh nghiệp, cơ sở, gia đình ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những mặt tích cực, việc chấp hành quy định an toàn PCCC của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, còn để xảy ra vi phạm, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh được hình thành từ nhiều năm trước do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong kiểm tra, giám sát và cấp phép hoạt động. Một số cơ quan, đơn vị hướng dẫn sách Nhà nước, nguồn chỉ thường xuyên khó khăn nên việc thực hiện các quy định về PCCC chưa bảo đảm... Dự báo trong thời gian tới tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân. Bởi vậy, công tác PCCC trên địa bàn tỉnh cần phải được quan tâm, chú trọng, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt với phương châm “Phòng cháy tại chỗ” của lực lượng chữa cháy cơ sở, tận dụng “5 phút giờ vàng” trong công tác chữa cháy.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thanh Long ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ. Đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định pháp luật về PCCC được quan tâm, chú trọng thực hiện; từ đó góp phần làm tốt công tác phòng ngừa, số vụ cháy được kiểm chế, giảm qua từng năm, không để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Công tác nghiệp vụ về PCCC, thường trực chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đảm bảo kịp thời, đúng quy định... Đoàn giám sát yêu cầu thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các mặt công tác PCCC; phát huy vai trò của lực lượng dân phòng, các đội chữa cháy cơ sở; khuyến khích chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án, công trình đầu tư lắp đặt hệ thống chữa cháy PCCC; đề xuất bổ sung trang bị, phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: XUÂN THU

Hải Hậu tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá XI)

(Tiếp theo trang 1) được chấn chỉnh, có nhiều tiến bộ. Công tác xã hội hóa nguồn lực đầu tư, xây dựng thiết chế văn hoá được đẩy mạnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo và phát huy; nhiều phong tục, tập quán được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế có bước chuyển biến tích cực. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung

ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bổ sung, hoàn thiện hệ thống giải pháp thực hiện nhiệm vụ về văn hóa; quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; khơi dậy và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương, góp phần xây dựng hình ảnh, con người Hải Hậu văn minh, thân thiện, nghĩa tình, có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong thời kỳ mới. Thời gian tới, huyện Hải Hậu tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Theo đó, mục tiêu đề ra: Phát triển văn hóa, xây dựng con người Hải Hậu từng

bước hoàn thiện theo các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, xây dựng hình ảnh Hải Hậu văn minh, thân thiện. Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong công đồng dân cư, xóm, làng, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong mỗi gia đình. Đầu tư xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá. Phát triển công nghiệp văn hóa, đầu tư phát triển một số ngành, nghề có lợi thế và tiềm năng như: nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, truyền thanh, du lịch văn hóa... Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển du lịch huyện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Xây dựng, hoàn thiện giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của mảnh đất, con người Hải Hậu, đưa huyện tiếp tục trở thành điểm sáng về văn hoá, giữ vững truyền thống đơn vị điển hình văn hóa - thông tin cấp huyện của cả nước.

Tăng cường xử lý vi phạm công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ngày 19-4-2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 393/UBND-VP3 về việc tăng cường xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (CTTL) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT); các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung theo Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đặc biệt là các vi phạm: phạm vi bảo vệ CTTL, gây ô nhiễm chất lượng nước trong CTTL. Tiếp tục tổ chức thống kê, phân loại các vi phạm phạm vi bảo vệ CTTL; trong đó làm rõ tính chất, mức độ, nguyên nhân, hướng xử lý và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của CTTL; trường hợp CTTL không còn khả năng chịu tải thì kiến nghị không phê duyệt, cấp giấy phép theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các tổ chức khai thác CTTL báo cáo tình hình và kết quả xử lý vi phạm; rà soát, đôn đốc UBND cấp huyện, các đơn vị có liên quan xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ NN và PTNT, UBND tỉnh về tình hình vi phạm, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ CTTL theo quy định.

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong CTTL, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quản lý việc xả thải và thu gom chất thải trong phạm vi bảo vệ CTTL. Triển khai các giải pháp, tổ chức thu gom, xử lý nước

thải sinh hoạt của các khu đô thị, khu dân cư tập trung; nước thải từ các làng nghề, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo UBND cấp xã kịp thời kiểm tra và xử lý kiến nghị của người dân, các tổ chức khai thác CTTL đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ CTTL; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng, xây dựng trái phép trên phần đất thuộc phạm vi bảo vệ an toàn công trình; buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; trường hợp vi phạm vượt quá thẩm quyền xử lý thì báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật. Xem xét, xử lý kiến nghị của UBND cấp xã, các tổ chức khai thác CTTL và cơ quan có liên quan đối với các vi phạm pháp luật về thủy lợi. Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm CTTL kéo dài trên địa bàn mà không kịp thời chỉ đạo xử lý theo quy định. Các Công ty TNHH một thành viên KTCTTL tăng cường kiểm tra, phát hiện, có biện pháp ngăn chặn kịp thời, lập biên bản và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ CTTL theo quy định. Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới CTTL; chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã nơi có công trình trong việc công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình và cắm mốc giới trên thực địa, bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi có công trình để quản lý theo dõi. Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai, thủy lợi và quy định của pháp luật khác có liên quan.

VĂN ĐÀI

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và cao điểm du lịch hè

(Tiếp theo trang 1)

đảm bảo an toàn khi qua đường sắt và khi đi từ đường phụ ra đường chính; mặc áo phao đúng quy định khi đi phương tiện thủy.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng, Công an các huyện, thành phố Nam Định tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy...; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây rối trật tự công cộng, đưa xe trái phép...; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) có phương án điều tiết, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt trên các tuyến đường, các đầu mối giao thông trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Sở GTVT chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng phương án tổ chức vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải; chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy kiểm tra, chỉnh trang, rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông, có biện pháp đảm bảo ATGT tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, các tuyến đường mới đưa vào hoạt

động; chỉ đạo Thanh tra Giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và lực lượng chức năng các địa phương trong việc thực hiện các phương án phân luồng đảm bảo giao thông, xử lý ùn tắc giao thông...

UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; có giải pháp kiểm soát chặt chẽ và phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, gắn chặt với hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc đi lại; nỗ lực cao nhất không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn...

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND các huyện, thành phố Nam Định tổ chức thực hiện theo chế độ 24/7; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trực tiếp và bảo đảm trật tự ATGT giữa các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT trên tuyến, địa bàn; công bố số điện thoại đường dây nóng về báo đảm trật tự, ATGT để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn.

(Tiếp theo trang 1)

hoặc thông qua Văn phòng Quỹ Liên quốc gia và Văn phòng Cộng đồng đô thị tại các địa phương.

Các khóa học dự kiến sẽ có 266.400 người tham gia trực tuyến và 30.210 người tham gia tại chỗ. Các kỹ năng nghề nghiệp được đào tạo tập trung các ngành như thực phẩm, phim ảnh và kịch, âm nhạc, thể thao, thời trang, lễ hội, sách, trò chơi điện tử, du lịch và nghệ thuật. Bà Paetongtarn nhấn mạnh, một trong những khóa học ẩm thực thuộc dự án mang tên “Một Làng Một đầu bếp ẩm thực Thái Lan” đã thành hiện thực. Dự án OFOS dự kiến sẽ tạo ra 20 triệu việc làm cho người dân.

35 nghìn đại biểu từ 193 quốc gia tham dự Diễn đàn Nước thế giới tại Indonesia

Diễn đàn Nước thế giới (WWF) lần thứ 10 diễn ra từ 18 đến 25-5 tại Bali (Indonesia). Khoảng 35 nghìn đại biểu từ 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên

PHI THẾ GIỚI

thế giới cùng nhiều nguyên thủ quốc gia sẽ tham dự Diễn đàn với chủ đề “Nước vì Thịnh vượng chung”. Chính phủ Indonesia sẽ đề xuất các dự án chiến lược liên quan đến nước trị giá 9,6 tỷ USD tại Diễn đàn Nước thế giới lần thứ 10. Các dự án đang được Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia quản lý và lựa chọn, bao gồm các dự án đang thực hiện và dự án mới. Diễn đàn nước thế giới lần thứ 10 với chủ đề “Nước vì thịnh vượng chung” sẽ có ba nội dung, thứ nhất là theo chuyên đề, thứ 2 là chính trị và thứ 3 là khu vực. Nội dung chuyên đề sẽ bao gồm sáu chủ đề phụ: an ninh nước và thịnh vượng; nước cho con người và thiên nhiên; giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai; quản trị, hợp tác và ngoại giao thủy văn; tài chính nước bền vững;

Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Tiếp theo trang 1)

đưa nội dung chuyên đề vào các hoạt động sáng tác, biểu diễn nghệ thuật với các hình thức thích hợp, hiệu quả, có sức thuyết phục. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan xuất bản bản tin, trang thông tin điện tử... chủ động xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; trong đó tập trung tuyên truyền về những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Đồng thời, cần chú ý vào nội dung Chuyên đề năm 2024 của tỉnh và tình hình thực tế, các huyện, thành, đảng ủy trực thuộc hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề mang hàng quý tại chi bộ cho phù hợp.

Thông qua việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024

(Tiếp theo trang 1)

và những kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng; kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó kiến kế các giải pháp cho các cấp ủy, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Việc hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và xây dựng phương pháp công tác, lễ lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn. Phản ánh tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Những thành tựu cần báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách

làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai hưởng ứng Giải trên địa bàn.

Theo đó, việc triển khai hưởng ứng Giải cần đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội để Giải trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Thời gian đăng, phát tác phẩm dự Giải được tính từ ngày 1-11-2023 đến ngày 31-10-2024. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2024. Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Xây dựng Đảng, Tòa nhà 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội./.

Tích cực số hóa ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng

(Tiếp theo trang 2)

trên địa bàn chưa có CSDL về hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công đã được làm “sạch”. Hiện tại, Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn đang thực hiện cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND cấp xã xác nhận.

Để tiếp tục triển khai ứng dụng mạnh mẽ hơn dữ liệu dân cư trong hoạt động ngân hàng, ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện bám sát theo chỉ đạo và hướng dẫn của NHNN Việt Nam việc kết nối CSDLQG về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ dịch vụ công và các nghiệp vụ của NHNN Việt Nam. Năm chắc lý trình và kết quả triển khai của ngành Ngân hàng trong việc kết nối CSDLQG về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; việc ứng dụng xác thực người

dân qua thẻ CCCD gắn chip và ứng dụng quản lý VNeID khi cung cấp dịch vụ ngân hàng; việc kết nối, khai thác CSDLQG về dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ được giao theo các Kế hoạch của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh, đặc biệt là mô hình điểm “Thanh toán không dùng tiền mặt tại các trường trung học, trung tâm, cơ sở giáo dục; các bệnh viện, trường mầm, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh” và mô hình điểm “Triển khai cho vay tín chấp công dân: hộ nghèo, người có công” theo Kế hoạch số 64/KH-TCTTKĐA ngày 31-10-2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an ninh thông tin trong quá trình chuyển đổi số./.



Diễn đàn Nước thế giới (WWF) lần thứ 10 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25-5-2024 tại Bali (Indonesia).